

Hà Đông, ngày 06 tháng 8 năm 2021

*
Số 12-KH/ĐU

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”.

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/QU ngày 31/7/2021 của Quận ủy Hà Đông thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”, Đảng ủy cơ quan UBND quận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 05-CT/TU với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận; gắn với thực hiện thống nhất các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội và Quận Hà Đông về công tác phòng, chống dịch Covid -19.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phải kịp thời, đồng bộ, thống nhất từ Quận đến cơ sở, sát thực, phù hợp với từng đối tượng, giai đoạn cụ thể; phân công trách nhiệm rõ ràng; gắn trách nhiệm người đứng đầu Cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị với kết quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19 tại cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ngày 29/7/2021) và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo kịp thời, đồng bộ đến các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ Quận đến cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Quận. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Hà Nội, quận Hà Đông về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn Đảng bộ cơ quan UBND quận; đặc biệt là Điện của Thường trực Ban Bí thư, Thông báo số 420-TB/TU, 424-TB/TU, 428-TB/TU, 430-TB/TU, Công văn số 177-CV/TU của Thành ủy, Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố và Thông báo số 427-TB/QU, Công văn số 644-CV/QU của Quận ủy và Công văn số 55-CV/ĐU của Đảng ủy cơ quan UBND quận.

2. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

2.1. Đẩy mạnh công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền về tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, tinh thần xuyên suốt từ Thành phố đến cơ sở về công tác phòng, chống dịch. Qua đó giúp các cấp uỷ chi bộ, trước hết là đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt các cấp từ Quận đến cơ sở nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng về giãn cách xã hội để tập trung phòng chống dịch Covid-19; xác định rõ đây là sứ mệnh, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 để bảo vệ an toàn, tính mạng Nhân dân, bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của Thủ đô, của đất nước; từng cấp uỷ, cán bộ, đảng viên bằng những hành động, việc làm cụ thể thiết thực để thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; từng cán bộ, công chức, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan UBND quận gương mẫu thực hiện và vận động người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp “giãn cách” để phòng, chống dịch.

2.2. Huy động toàn hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị cùng vào cuộc một cách thực chất, chủ động, quyết liệt, tập trung cao nhất, triển khai đầy đủ, nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 177-CV/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND Thành phố, Thông báo số 427-TB/QU, Công văn số 644-CV/QU của Quận uỷ, Kế hoạch số 227/KH-UBND của UBND Quận, Công văn số 55-CV/ĐU của Đảng uỷ cơ quan UBND quận.

Các cấp uỷ, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể, sát thực, phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức thành viên, cá nhân lãnh đạo trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16-CT/TTg và Chỉ thị 17/CT-UBND, đảm bảo kịp thời, hiệu quả thiết thực nhất.

2.3. Tăng cường trách nhiệm tập thể cấp uỷ cơ quan, đơn vị gắn với nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do cấp uỷ các cấp, trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng uỷ cơ quan UBND quận về hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình quản lý.

- Cấp uỷ, Bí thư chi bộ rà soát và chấn chỉnh ngay việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ở cơ quan, đơn vị quản lý, bảo đảm thực hiện một cách thực chất, đồng bộ, nghiêm túc, chặt chẽ và toàn diện từng nội dung tại các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố của Quận và Đảng uỷ cơ quan UBND quận.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ cơ quan UBND quận tổ chức thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 17/CT-UBND tại cơ quan, đơn vị; phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

2.4. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành căn cứ vào nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan để tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý.

2.5. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Quận; coi hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là thước đo uy tín, năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, làm căn cứ để đánh giá cán bộ, xếp loại thi đua... Thông qua kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng nơi làm tốt, đồng thời nhắc nhở, phê bình, kỷ luật nghiêm nơi làm chưa tốt; công bố công khai để làm gương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tăng cường đi đến các đơn vị kiểm tra đột xuất việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp vi phạm tại đơn vị được phân công phụ trách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này tại các cơ quan cơ quan, đơn vị; đề xuất hình thức xử lý đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Văn phòng HĐND&UBND quận

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đơn đốc, kịp thời tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3. Các chi bộ trực thuộc

Quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ, thường xuyên báo cáo Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan UBND quận kết quả thực hiện. Trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề đột xuất, kịp thời báo cáo Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan UBND quận để được chỉ đạo giải quyết.

Đảng ủy cơ quan UBND quận yêu cầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị căn cứ Kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Quận ủy Hà Đông (để b/c);
- Các đ/c UVBCH Đảng bộ cơ quan;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu: VPĐU.

3

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**



Phạm Thị Hòa